



1. แนวความคิดเกี่ยวกับขอรับกรอง

ก่อนที่จะมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างยังอยู่ในลักษณะที่ถือว่า นายจ้างเป็น "นาย" (Master) ลูกจ้างอยู่ในฐานะ "ทาส" (Slave) ทาสเป็นทรัพย์สินของนาย ซึ่งมีอำนาจบังคับมีฐานะทาสอย่างเด็ดขาด⁽¹⁾ แนวความคิดในช่วงต่อมาเห็นว่า ทาสมีพัฒนาการทางฐานะ มีฝีมือ มีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคงยิ่งขึ้น ลักษณะความสัมพันธ์จากเดิมจึงเปลี่ยนแปลงไปโดยลูกจ้างจะเป็นผู้ขายบริการให้แก่นายจ้าง เพื่อรับค่าจ้างตอบแทน⁽²⁾

ในสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม มีการนำเครื่องจักรเข้ามาทำงานแทนการใช้แรงงานคน เป็นรูปแบบการผลิตแบบกึ่งอัตโนมัติ ทำให้คนงานว่างงานเป็นจำนวนมาก เพราะเครื่องจักรสามารถทำงานแทนคนได้หลายคน การอุตสาหกรรมแบบใหม่ขยายตัวออกไปตามเมืองต่าง ๆ ลูกจ้างที่ไร้ชีวิตกับการอุตสาหกรรมแบบใหม่ในโรงงานประสบปัญหาต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของลูกจ้างกับนายจ้างในช่วงนี้ถูกตัดขาดออกจากกัน เพราะวัตถุประสงค์มุ่งแสวงหาผลประโยชน์คนกำไรให้ได้มากที่สุดของนายจ้าง⁽³⁾ นายจ้างอยู่ในฐานะได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจ สภาพความเป็นอยู่

1 วิชัย เจริญสงครามกุล, "อำนาจบังคับมีฐานะของนายจ้าง" วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัย คณบดีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523, หน้า 7

2 เสนี อุดยจินดา, "แรงงานสัมพันธ์", (กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2518), หน้า 5

3 จานงค์ สมประสงค์, การแรงงานสัมพันธ์ หลักและวิธีปฏิบัติ (กรุงเทพฯ, บริษัทการพิมพ์, 2521), หน้า 42

ของลูกจ้างมีความลำบากยากแค้น และมีโรคภัยไข้เจ็บ เนื่องจากสภาพของ
โรงงานที่ความสกปรก ลูกจ้างในยุคนี้มีความกดดันทางจิตใจสูง

แม้ว่าในเชิงนิเทศน์ นายจ้างและลูกจ้างจะมีสิทธิเสรีภาพในการทำ
สัญญา มีความเสมอภาคโดยผลของกฎหมายก็ตาม แต่ในทางพฤตินัย อำนาจในการ
เจรจาต่อรองไม่เท่าเทียมกัน (4) รัฐเห็นว่าหากปล่อยให้สถานการณ์เป็นไปเช่นนี้
ลูกจ้างจะมีความกดดันเพิ่มขึ้นจนไม่สามารถอดทนได้ จะก่อให้เกิดความไม่สงบได้
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐ
จึงจำเป็นต้องเข้าแทรกแซงความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง โดยการออก
กฎหมาย และให้เจ้าหน้าที่คอยควบคุม จัดให้ลูกจ้างมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

1.1 แนวความคิดการรวมตัวของลูกจ้าง

เมื่อลูกจ้าง เริ่มคิดถึงสิทธิและศักดิ์ศรีของตนในฐานะที่เป็น
มนุษย์ ประกอบกันในระยะสั้น มีกฎหมายออกมาห้ามรวมกลุ่มอย่างเด็ดขาด และ
มิให้มีการพยายามจัดตั้งในรูปแบบสมาคมอาชีพ อันมีวัตถุประสงค์ที่จะบีบบังคับ
นายจ้างให้เพิ่มค่าจ้าง เช่น กฎหมายของประเทศฝรั่งเศส คือ Loi Le
Chapelier: 1761, กฎหมายของประเทศอังกฤษ คือ Combination Act,
1799 เป็นต้น (5) ฝ่ายลูกจ้างได้รับความกดดันอย่างมาก จึงพยายามรวมตัวกัน
จัดตั้งองค์กรของตน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง อันจะเป็นพลังที่จะต่อรองกับฝ่าย
นายจ้างได้ แนวความคิดเสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสมาคมลูกจ้างนี้ ได้รับการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6

Freund, Otto Kahn., Labour and the Law, (London:
Stevens and Sons, 1977), P.6

5 เหวี ดุษฎีจิรากร, "แรงงานสัมพันธ์" เรื่องเดียวกัน,
หน้า 39 - 40

พัฒนาเรื่อยมา มีการประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศกันหลายครั้ง ครั้งที่สำคัญ คือ การประชุมที่เมืองฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1944 ผลของการประชุมได้มีคำประกาศเมืองฟิลาเดลเฟีย ข้อ 6 ว่า "เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและการรวมตัว เป็นสมาคม เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างเสรีภาพก้าวหน้า" (6)

จากคำประกาศดังกล่าว ในปี ค.ศ. 1948 องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้มีอนุสัญญาฉบับที่ 87 เรื่องเสรีภาพในการรวมตัว เป็นสมาคม และการคุ้มครองสิทธิในการก่อตั้งองค์การ ซึ่งมาตรา 2 ของอนุสัญญาดังกล่าวกำหนดว่า "ลูกจ้างและนายจ้างมีสิทธิที่จะก่อตั้งองค์กรของตน โดยปราศจากความแตกต่างใด ๆ และสิทธิเลือกตัวแทนเองที่จะเข้าร่วมในองค์กรใด ๆ ได้ ทั้งนี้ภายใต้กฎข้อบังคับขององค์กรนั้น ๆ " อนุสัญญาฉบับนี้ ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศยังไม่ได้ให้สัตยาบัน (ประเทศไทยเพิ่งให้สัตยาบันอนุสัญญาเพียง 11 ฉบับ จากอนุสัญญา 162 ฉบับ) (7) แต่อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 รับรองให้้องค์กรของนายจ้างและลูกจ้างได้ (8)

6 The Declaration of Philadelphia, "Clause"

6: Freedom of expression and of association are essential to sustain progress

7 นิคม จันทรวินิจ , ประเทศไทย กับประมวลกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ , (กรุงเทพมหานคร , โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531), หน้า 134-135

8 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 5

1.2 แนวความคิดลูกจ้างเป็นหุ้นส่วนของการผลิต

จากแนวความคิดเดิมที่ว่าแรงงานเป็นสินค้าได้เปลี่ยนแปลงไป เมื่อมีประกาศเมืองทีลาเคลเยีย ว่า "แรงงานไม่ใช่สินค้า" (Labour is not a commodity) ฝ่ายลูกจ้างเองก็มีความเห็นว่า ภาวะการจ้างตลอดจนความเป็นอยู่ของตนน่าจะดีขึ้น โดยการขอแบ่งเฉลี่ยส่วนของกำไร (Profit Sharing) โดยถือว่าตนเป็นหุ้นส่วนของการผลิต (Partner of Production) มีต้นทุนแรงงานในการผลิต (Cost of Production)⁹

แม้ในช่วงแรกนายจ้างจะไม่ยินยอม โดยพยายามกำหนดค่าจ้างให้ต่ำที่สุด แต่ต่อมาก็เริ่มเห็นว่า ลูกจ้างเป็นส่วนประกอบของการผลิต หากมีการกำหนดค่าจ้างให้ต่ำ ให้สวัสดิการแก่ลูกจ้างไม่ดี ก็มิได้หมายความว่า จะเกิดผลดีแก่การค้า เป็นธุรกิจ เสื่อมไป เพราะนอกจากลูกจ้างอาจทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลผลิตโดยเฉลี่ยต่ำกว่าที่นาจะเป็นแล้ว ยังอาจนำไปสู่ความเสียหายแก่กิจการในแง่ของค่าแห่งความนิยม (Goodwill) ด้วย

1.3 แนวความคิดการเจรจาต่อรองร่วม

การเจรจาต่อรองร่วม (Collective Bargaining) คือ การเจรจาระหว่างผู้แทนของลูกจ้างกับนายจ้าง หรือระหว่างองค์กรของทั้ง 2 ฝ่าย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพการจ้าง แนวความคิดนี้ได้รับการพัฒนามาจากแนวความคิด "การรวมตัวของลูกจ้าง" และ "ลูกจ้างเป็นหุ้นส่วนในการผลิต" การเจรจาต่อรองร่วมนั้น จะมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

⁹ สราวุธ ศิริภาณุรักษ์, "คณะกรรมนการลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน" วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527, หน้า 21

โดยทั้งสองฝ่ายมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพการจ้าง รวมทั้งสัญญาจ้างแรงงานด้วย

องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ประชุมกันและมีอนุสัญญาฉบับที่ 98 อันเป็นอนุสัญญาฉบับที่ต่อเนื่องจากอนุสัญญา ฉบับที่ 87 โดยกล่าวถึง การคุ้มครองบุคคล หรือถูกจ้างในการใช้สิทธิในการรวมตัว เป็นองค์การได้อย่าง มีอิสระ ไม่ถูกบังคับ ควบคุมในการจะเข้าร่วม หรือไม่ เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ทั้งจากรัฐบาลหรือแต่ละฝ่าย (นายจ้างและลูกจ้างทั้งละเว้นการแทรกแซงซึ่งกันและกัน) อนุสัญญาฉบับนี้ใหม่บังคับกับลูกจ้างของเอกชน และลูกจ้างของรัฐโดยทั่ว ๆ ไป เว้นแต่ตำรวจหรือทหาร ซึ่งอนุสัญญากำหนดให้ เป็นจุดพิพาทของ ประเทศผู้ให้สัตยาบัน และยังยกเว้นบุคคลซึ่งมีตำแหน่งรับผิดชอบในการบริหาร บาน เมือง คย

ฝ่ายลูกจ้างจะกำหนดหรือเลือกตั้งผู้แทนเข้าเจรจาทอรองร่วมกับนายจ้างหรือผู้แทนของนายจ้าง โดยที่ทั้ง 2 ฝ่าย มีข้อตกลงในการเจรจาทอรองรวม คือเฉพาะที่เกี่ยวกับข้อเรียกร้อง เท่านั้น การเจรจาทอรองรวมนี้ ทั้ง 2 ฝ่าย จะต้องมีเจตนาบริสุทธิ์ มุ่งประสงค์ที่จะสร้างเสริมการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และการเจรจาทอรองรวมโดยทั่วไปจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพการจ้าง หรือการทำงานแต่มีบางประเทศกำหนดว่าเรื่องใดบ้างที่สามารถเจรจาทอรองได้ เช่น ประเทศมาเลเซีย กำหนดเรื่องห้ามเจรจาทอรองรวม ดังนี้ (10)

(1) ขอให้นายจ้าง เลื่อนตำแหน่งลูกจ้างคนใด ซึ่งทำงานใน รัศมีทำให้ไปทำงานในรัศมีสูง

¹⁰ Industrial Relations Act, 1967, Section 13(3)

- (2) ขอให้นายจ้าง โยกย้ายลูกจ้างในหน่วยงาน เว้นแต่การย้ายนั้นไม่มีผล เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการจ้างที่กำหนดไว้แล้ว
- (3) ขอให้นายจ้าง รับผิดชอบต่อลูกจ้างคนหนึ่ง เป็นลูกจ้างในกรณีที่มิได้กำหนดไว้
- (4) ขอให้นายจ้าง เลิกจ้างลูกจ้างคนใดคนหนึ่ง ด้วยเหตุที่มีลูกจ้างล้นงานหรือการปรับปรุงกิจการ
- (5) ขอให้นายจ้าง เลิกจ้างลูกจ้างออกจากงาน หรือบรรจุลูกจ้างกลับ เข้าทำงานใหม่
- (6) ขอให้นายจ้าง มอบหมายหน้าที่ หรือแบ่งหน้าที่ หรือจัดแบ่งลักษณะงานให้แก่ลูกจ้าง

1.4 แนวความคิดประชาธิปไตยทางอุตสาหกรรม และแนวความคิดเรื่องลูกจ้างมีส่วนร่วมในการจัดการกับนายจ้าง

ความคิดใหม่นี้เห็นว่า ลูกจ้างควรมีสัมพันธ์เชิงในการดำเนินการกิจการฐานะเป็นผู้ร่วมปฏิบัติงานกับนายจ้าง และมีศักดิ์ศรี เท่าเทียมนายจ้างทุกประการ ลูกจ้างจึงควรได้รับการปฏิบัติจากนายจ้าง ด้วยดี ควรมีส่วนร่วมในการจัดการกับนายจ้างได้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าร่วมกันของกิจการนั้น อันเป็นการขยายระบบประชาธิปไตย โดยจากวงการเมืองไปสู่วงการอุตสาหกรรม ทำให้เสรีภาพของลูกจ้างมีมากขึ้น (11)

ตามแนวความคิดนี้มีหลายรูปแบบ คือ

11 สรรวษ สิริภาณุรักษ์ "คณะกรรมการลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน" เรื่องเดียวกัน, หน้า 58

1.4.1 การเสนอแนะ (Suggestion Scheme) เป็นวิธีการที่นายจ้างยอมรับหรือสนับสนุนให้ลูกจ้าง เสนอแนะข้อควรกระทำ หรือสิ่งควรแก้ไขในเรื่องสภาพการทำงาน

1.4.2 คณะกรรมการที่ปรึกษา (Joint Consultation Committee) กำหนดให้ตัวแทนฝ่ายนายจ้างและตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง เข้าปรึกษากันหรือแสวงหาความเข้าใจ และหาข้อยุติในเรื่องข้อขัดแย้งต่าง ๆ

1.4.3 คณะกรรมการลูกจ้าง (Works Councils) กำหนดให้ลูกจ้าง เลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นจำนวนหนึ่ง หรือสหภาพแรงงานแต่งตั้งจากลูกจ้าง ในสถานประกอบการตามกฎหมายที่แต่ละประเทศจะกำหนดจำนวน เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนลูกจ้างทั้งหมด เพื่อหารือ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

1.4.4 คณะกรรมการควบคุมการบริหาร (Supervisory Board) กำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนของทั้ง 2 ฝ่าย ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารของฝ่ายจัดการ ทำให้ความรับผิดชอบของการบริหารงานในสถานประกอบการระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เทียบเท่ากัน

1.4.5 กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (Labour Director) กำหนดให้คณะกรรมการผู้อำนวยการ (Board of Director) ซึ่งจะต้องมีกรรมการมาจากลูกจ้างคนหนึ่ง ทำให้ฝ่ายลูกจ้างมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานโดยตรง

1.4.6 การเจรจาต่อรองรวม (Collective Bargaining) เป็นระบบที่ลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการของฝ่ายนายจ้าง โดยวิธีการเจรจาต่อรองรวม (12)

12 วิชัย เอื้ออังกษานุกุล, "อำนาจบังคับบัญชาของนายจ้าง" เรื่องเดียวกัน, หน้า 12 - 19

แนวความคิดส่วนใหญ่จะเน้นหนักถึงระบบสหภาพแรงงาน
อันเป็นองค์กรของลูกจ้าง เพื่อให้อำนาจต่อรองกับนายจ้างมากขึ้น ก่อให้เกิด
ความมั่นคงแก่ลูกจ้างยิ่งขึ้นด้วย

แนวความคิดนี้ เป็นการยอมรับสิทธิของลูกจ้างมากขึ้น รับฟัง
ความคิดเห็นของลูกจ้าง ยินยอมให้ลูกจ้างเสนอความคิด และหารือกับนายจ้างทั้ง
ที่เกี่ยวกับสภาพการจ้าง และไม่เกี่ยวกับสภาพการจ้าง สร้างเสริมการแรงงาน
สัมพันธ์ให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง (โดยระบบองค์กร
ของลูกจ้างที่มีประสิทธิภาพ)

1.5 แนวความคิดความสงบสุขในวงการอุตสาหกรรม

หลักการแรงงานสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดของการแรงงานสัมพันธ์ก็คือ
คือ ความสงบสุขในวงการอุตสาหกรรม ซึ่งมีความหมายมากกว่า การปราศจาก
ข้อขัดแย้งในความสัมพันธ์ทางแรงงาน (อุตสาหกรรม) นายจ้างหรือองค์กรของ
นายจ้างกับลูกจ้าง หรือองค์กรของลูกจ้างจะต้องมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน อยู่รวม
กันด้วยการศึกษาไว้ซึ่งอำนาจภายใต้บรรยากาศแห่งการยอมรับ และความไว้วาง
ใจซึ่งกันและกัน หากปราศจากความสงบสุขในวงการอุตสาหกรรมแล้ว ปัญหา
แรงงานคงจะเพิ่มความรุนแรงเป็นลำดับ

ความดีที่ผลประโยชน์ของนายจ้างกับลูกจ้างอยู่ในลักษณะ
เป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย ความสงบสุขย่อมเกิดขึ้นในสภาพระดมการนั้น ผล
ประโยชน์ดังกล่าว หมายความว่ารวมถึงผลประโยชน์ และความตกลงการกันจิตใจ
ด้วย⁽¹³⁾ กระบวนการระงับปัญหาแรงงานนั้น มีไต่เบ่งแต่ที่จะระงับปัญหาเท่านั้น
หากแต่ต้องป้องกันมิให้เกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์ด้วย

¹³ National Planing Association, Causes of Industrial Peace Under Collective Bargaining, Fundamental of Labour Peace, A Final Report, (Washington, D.C., 1953), P.6

อย่างไรก็ดี ผลประโยชน์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มักจะปรากฏว่าขัดแย้งกันอยู่เสมอ ระบบทวิภาคี ซึ่งเป็นระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในระดับหนึ่ง จึงเปลี่ยนแปลงไป โดยรัฐเข้าแทรกแซงความสัมพันธ์ของ 2 ฝ่าย โดยเห็นว่าเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจของประเทศ จึงออกกฎหมายวางหลักเกณฑ์ใหญ่กรณีปฏิบัติกันอย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ โดยยึดถือแนวความคิดความสงบสุขในวงการอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งที่จะระงับและป้องกันปัญหาแรงงานสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นได้ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการบางอย่าง⁽¹⁴⁾ เพื่อให้เป็นไปตามครรลองของการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีโดยยอมรับแนวความคิดต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว มาประกอบในการออกกฎเกณฑ์นั้น ๆ ด้วย

แนวความคิดที่จริงจัง "การแรงงานสัมพันธ์" ให้เป็นระบบ โดยกำหนดขั้นตอนของกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ โดยกำหนดให้ยื่นขอเรียกร้อง ทำการเจรจาต่อรองร่วมตามขอเรียกร้อง หากตกลงกันไม่ได้ก็จะให้สิทธิในการนัดหยุดงาน หรือพิลาณ ทั้งนี้จะกำหนดให้มีการคุ้มครองแก่ลูกจ้างเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกจ้างให้มากที่สุด โดยคำนึงถึงความสงบสุขในวงการอุตสาหกรรมเป็นหลัก

2. ผลของการยื่นขอเรียกร้องตามหลักทั่วไป

การทำสัญญาจ้างแรงงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ย่อมมีสภาพบังคับใช้กันระหว่างคู่สัญญา เป็นรายบุคคลเท่านั้น การทำสัญญาจ้างดังกล่าว เป็นไปตามหลักทั่วไปของกฎหมายแห่ง เมื่อคำเสนอ คำสนองตกลงตรงกัน ก่อให้เกิด

14 บทบัญญัติเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรม ป้องกันมิให้นายจ้างกลั่นแกล้งลูกจ้างและองค์กรของลูกจ้าง เพราะเหตุที่ลูกจ้างยื่นขอเรียกร้องไปรศกฏมาตรา 121-123 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

นิติสัมพันธ์ใช้กับลูกจ้างเท่านั้น แต่ขอเรียกร้องความถูกต้องของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
นั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สัญญา เจรจาทอรรงรวม (Collective Bargaining
Agreements) (15) ซึ่งมีผลใช้บังคับกับทุกคน โดยปกติสหภาพแรงงานถือว่าเป็น
ตัวแทนของบรรดาลูกจ้างที่เป็นสมาชิก ฉะนั้น การดำเนินการยื่นขอเรียกร้อง
จึงเป็นหน้าที่ของสหภาพแรงงาน แต่มีบางประเทศกำหนดให้ลูกจ้างยื่นขอเรียกร้อง
ได้เอง เช่น ประเทศไทย (16)

เมื่อการยื่นขอเรียกร้องมีผลกระทบกระเทือนลูกจ้างจำนวนมาก
ดังนั้น การเตรียมการก่อนยื่นขอเรียกร้อง จึงต้องให้ความสำคัญมาก เพราะสัญญา
เจรจาทอรรงรวมจะมีผลใช้บังคับกัน เป็นระยะเวลาานาน (ไม่เกิน 3 ปี) (17)
สหภาพแรงงานต้องสำรวจความต้องการของสมาชิก จัดลำดับความสำคัญตามความ
ต้องการจากมากไปหาน้อย หาข้อมูลต่าง ๆ ที่สนับสนุนขอเรียกร้อง ความเป็นไป
ได้ของขอเรียกร้อง สถานภาพของลูกจ้าง และนายจ้าง และการเตรียมเจรจา
ทอรรงรวม

15 ผู้เขียนเห็นว่าพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 5
ให้คำนิยามศัพท์ "ข้อตกลง เกี่ยวกับสภาพการจ้าง" มีความหมายตรงกับ "สัญญา
เจรจาทอรรงรวม" เพราะเกิดจากการยื่นขอเรียกร้องที่สามารถเจรจาทอรรงรวม
ตกลงกันได้

16 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 13 วรรค 3
บัญญัติว่า " . . . ในกรณีที่ลูกจ้างเป็นผู้แจ้งขอเรียกร้อง ขอเรียกร้องนั้นต้องมี
รายชื่อและลายมือชื่อของลูกจ้าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับขอเรียกร้อง ไม่ขอรับการขยละ
สีมหาของลูกจ้างทั้งหมด ซึ่งเกี่ยวข้องกับขอเรียกร้องนั้น . . . "

17 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 12

2.1 หน้าที่ของลูกจ้าง

การเตรียมการเจรจาต่อรองรวมจะคงมีข้อมูลที่เลือกอำนาจตามข้อเรียกร้องซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายยื่นข้อเรียกร้อง ส่วนหน้าที่ของผู้รับข้อเรียกร้องนั้น จำเป็นต้องสำรวจข้อมูลเบื้องต้นไว้ล่วงหน้าด้วย ไม่ว่าจะเป็นข้อเรียกร้องฉบับเดิมที่ตกลงกันได้ หรือตกลงกันไม่ได้ เพราะเหตุใด สถานภาพของตนและอีกฝ่ายหนึ่งพร้อมทั้งหน้าที่ของฝ่ายยื่นข้อเรียกร้องการกำหนดคู่แทนเขา เจรจาต่อรองรวมนับว่าสำคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่ง เพราะจะส่งผลให้บรรยากาศในการเจรจาต่อรองรวมไปในทางที่ดี หรือทางที่เลวได้

หน้าที่การเจรจาต่อรองรวมตามหลักทั่วไปเป็นหน้าที่ของสหภาพแรงงาน หากยินยอมให้ลูกจ้างทั้งหมดเขาเจรจาต่อรองรวมกับนายจ้างย่อมเกิดความวุ่นวายมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจเสียหายแก่นายจ้างในเรื่องการทำงานของลูกจ้างด้วย แต่ในประเทศที่ยอมรับให้กลุ่มลูกจ้างยื่นข้อเรียกร้องได้จะกำหนดให้ลูกจ้างตั้งคู่แทนเขาเจรจาต่อรองรวม เช่น ประเทศไทย¹⁸⁾ ฝ่ายนายจ้างเองในสถานประกอบการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มีกษัตริย์ฝ่ายจัดการหรือฝ่ายบุคคล ซึ่งจะโดยหมายให้นำหน้าที่เจรจาต่อรองรวมกับลูกจ้าง รวมทั้งการรับและยื่นข้อเรียกร้องด้วย ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจของนายจ้างจะไม่ชะงักงันและเป็นการจัดระบบในการบริหารงานของนายจ้าง ส่วนสถานประกอบการขนาดเล็กนายจ้างมักจะเจรจาต่อรองรวมเอง

¹⁸⁾ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 13 วรรค 3
 " . . . ถ้าลูกจ้างได้เลือกตั้งคู่แทนเป็นผู้เข้าร่วมในการเจรจาไว้แล้ว ใ้ระงับข้อ
 คู่แทนผู้เข้าร่วมในการเจรจามีจำนวนไม่เกิน เจ็ดคน พร้อมกับการแจ้งข้อเรียกร้อง
 ด้วย ถ้าลูกจ้างยังมิได้เลือกตั้งคู่แทน เป็นผู้เข้าร่วมในการเจรจา ให้ลูกจ้างเลือกตั้ง
 คู่แทน เป็นผู้เข้าร่วมในการเจรจา และระงับข้อคู่แทนผู้เข้าร่วมในการเจรจามีจำนวน
 ไม่เกิน เจ็ดคน โดยวิธีกล่าว"

การเจรจาต่อรองร่วมถูกรับรองจะแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ ถึงข้อมติอำนาจในการเจรจาต่อรองร่วมด้วย เพื่อแสดงเจตนาบริสุทธิ์อันเป็นการ สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ผู้แทนในการเจรจาต่อรองร่วมต้อง เป็นบุคคลที่ รัฐเรื่องสภาพการทำงาน ความต้องการของลูกจ้าง สถานภาพของนายจ้าง แนวโน้ม ความเป็นไปได้ของข้อเรียกร้อง ประสานประโยชน์เพื่อให้เกิดความสงบสุขใน วงการอุตสาหกรรมให้โดยมากที่สุด

2.2 การคุ้มครองผู้ยื่นข้อเรียกร้อง

ในประเทศที่การแรงงานสัมพันธ์ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเพื่อ เป็นการป้องกันมิให้เกิดความไม่สงบสุขในวงการอุตสาหกรรม และเพื่อให้เกิดความ ใกล้เคียงกันระหว่างลูกจ้าง ในเรื่องการยื่นข้อเรียกร้องของลูกจ้าง ตลอดจนการ เจรจาทอต่อรองร่วม รัฐจึงให้สิทธิลูกจ้างนัดหยุดงานได้ เมื่อไม่สามารถเจรจาทอต่อรอง ร่วมกันตามข้อเรียกร้องได้ และให้สิทธินายจ้างปิดงานได้ด้วยความสงบสุข อย่างไรก็ตาม นายจ้างอาจลดแรงกดดันของลูกจ้างได้หลายวิธี เช่น เลิกจ้าง ย้ายหน้าที่ ลดค่าจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อลดความเสียหายของลูกจ้างในสหภาพแรงงานขึ้น เนื่อง มาจากการยื่นข้อเรียกร้อง ดังนั้น รัฐจึงต้องออกกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ยื่น ข้อเรียกร้องระยะเดียวเปรียบในเชิงเศรษฐกิจ (เช่นแต่ในช่วงระยะเวลาที่ขาดแคลน แรงงาน (Labour Shortage) อาจจะทำให้ลูกจ้างเป็นฝ่ายได้เปรียบ แต่ตาม ข้อเท็จจริงเกิดขึ้นน้อยมาก)

อนุสัญญาฉบับที่ 98 มีการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างว่า จะไม่ ถูกเลือกปฏิบัติ หรือมีการล่าช้าใน เรื่องการปฏิบัติขึ้นเนื่องมาจากลูกจ้างหรือ บุคคลดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องกับสหภาพแรงงานในเมื่อเขาทำงาน หรือในระหว่าง ทำงาน การคุ้มครองลูกจ้าง เนื่องจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานนั้น มิใช่คุ้มครองป้องกันการถูกเลิกจ้างแต่อย่างใดแล้ว แต่ยังรวมไปถึงการป้องกันมิให้ ถูกโยกย้าย การลดชั้น หรือตำแหน่งการคัดค้าน หรือการลดผลประโยชน์ที่เคย ได้รับ หรือการกระทำใดที่อาจก่อให้เกิดการเสียหาย และยังกำหนดให้มีการ

ชดเชยค่าทดแทน หรือมีบทลงโทษในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิเช่นนี้ รวมทั้งการกำหนดให้ขั้นตอนการระงับข้อพิพาท คือขั้นตอนในการระงับข้อร้องทุกข์ที่รวดเร็วและเป็นธรรม การกำหนดให้นายจ้างที่ผู้จนกว่าการปลดออก (เลิกจ้าง) นั้น มีโอกาสกระทำเพราะสาเหตุจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในสภาพแรงงาน และการเยียวยาโดยชดเชยค่าเสียหายและการรับเข้าทำงานด้วย

การห้ามละเมิดสิทธิตามอนุสัญญาฉบับนี้โดยทางเฉพาะนายจ้าง แต่โดยทางลูกจ้างที่จะไปแทรกแซงสิทธิของนายจ้างด้วย การจัดให้มีการแรงงานสัมพันธ์ เป็นระบบที่มีขั้นตอนที่แน่นอน ไม่ให้ฝ่ายลูกจ้างดำเนินการข้ามขั้นตอนจนเป็นการให้ความคุ้มครองแก่นายจ้างได้อย่างหนึ่ง เพราะจะทำให้นายจ้างรู้ว่า ลูกจ้างจะดำเนินการอย่างไรต่อไป จะรุนแรงกระทบกระเทือนกิจการของนายจ้างมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้แก่นายจ้างยังได้รับความคุ้มครองในเรื่องอำนาจการจัดการของตนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากลูกจ้างทำความผิดอย่างร้ายแรง นายจ้างย่อมมีอำนาจที่จะเลิกจ้างได้

การคุ้มครองลูกจ้างและนายจ้างดังกล่าวนี้ แต่ ละประเทศ (แม้จะไม่ได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาดังกล่าว) จะหาวิธีการไปมีจุดมุ่งหมายไว้บังคับภายในประเทศ โดยเห็นว่าเป็นการเหมาะสมสำหรับสังคม เศรษฐกิจของแต่ละประเทศบางประเทศ เช่น ประเทศไทย กำหนดไว้ว่า หากนายจ้างเลิกจ้าง ก็จะเป็นความผิดทางอาญา¹⁹⁾ การคุ้มครองต่าง ๆ เหล่านี้ รัฐได้เข้าแทรกแซง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

¹⁹⁾ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 158 บัญญัติว่า นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 121 หรือมาตรา 123 (ซึ่งห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุที่ยื่นขอเรียกร้อง) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง โดยการออกกฎหมายมาใช้บังคับ²⁰⁾

2.3 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

2.3.1 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยตรง

โดยที่แนวความคิดเกี่ยวกับขอเรียกร้องสิ่งที่ใดก็ตาม
 มาแล้ว ขอเรียกร้องซึ่งมีที่มาจากการผลักดันของฝ่ายลูกจ้างผู้เสียเปรียบในเชิง
 เศรษฐกิจ เพื่อเป็นพลังที่จะต่อรองกับฝ่ายนายจ้าง วิธีการต่อรองคือส่งตัวแทนเข้า
 เจรจาทอรองร่วมกับฝ่ายนายจ้าง ในสิ่งที่ฝ่ายลูกจ้างมีความต้องการ ถ้าการเจรจา
 ตอรองร่วมกัน บรรลุผลสำเร็จเป็นที่พอใจของทั้ง 2 ฝ่าย ก็จะมีข้อตกลงเกี่ยวกับ
 สภาพการจ้าง หรือตามหลักสากลนิยม เรียกว่า สัญญาเจรจาทอรองร่วม
 (Collective Bargaining Agreements) มีผลใช้บังคับระหว่างนายจ้างกับ
 ลูกจ้างจำนวนมาก ไม่ใช่ใช้บังคับระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเพียงเฉพาะรายบุคคล
 ดังเช่นสัญญาจ้างแรงงานทั่ว ๆ ไป ที่มีผลใช้บังคับระหว่างคู่สัญญา คือ นายจ้าง
 กับลูกจ้าง เป็นรายบุคคล

การยื่นขอเรียกร้องและส่งตัวแทนเข้าเจรจาทอรอง
 ร่วมกับฝ่ายนายจ้างนั้น จะเป็นหน้าที่ขององค์กรของฝ่ายลูกจ้างอันได้แก่ สหภาพ
 แรงงาน หากการเจรจาทอรองร่วมประสบความสำเร็จ สัญญาเจรจาทอรองร่วมนั้น
 จะมีผลใช้บังคับผูกพันนายจ้างกับสหภาพแรงงาน และบรรดาสมาชิกสหภาพแรงงาน
 ทั่วๆ ไป ภายใต้อำนาจตามที่ตกลงกัน แต่จะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไม่ได้
 ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐเห็นว่าสัญญาเจรจาทอรองร่วมส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องคาจาง

20 B.W. Napier, J,C Javiller & P. Verge, Comparative Dismissal Law, (Bridgles Ltd., Gwiltford and King's Lynn, 1982), P.4

หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เงื่อนไขการทำงาน ซึ่งโดยลักษณะของสิ่งเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับเสรีธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อเสรีธุรกิจของประเทศด้วย หากปล่อยให้ลูกกรรณกำหนดระยะเวลาซึ่งมีบังคับตามความสมัครใจโดยไม่กำหนดขั้นสูงไว้ย่อมทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ลูกกรรณได้ เช่น ถ้าลูกกรรณตกลงกันให้สัญญาเจรจาต่อรองร่วมกันเป็นเวลา 10 ปี ทั้งนี้จะยื่นขอเรียกร้องเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเจรจาต่อรองร่วมกันในระยะเวลา 10 ปี ไม่ได้โดย ซึ่งระยะเวลา 10 ปีนี้ สภาพเสรีธุรกิจย่อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างเด่นชัด

การยื่นขอเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาเจรจาต่อรองร่วมกัน หรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้นรัฐจะออกกฎหมายกำหนดให้กระทำได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ขณะที่สัญญาฉบับเดิมจะสิ้นสุดการบังคับ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้ลูกกรรณทำการยื่นขอเรียกร้องกันบ่อย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเสรีธุรกิจของสภาพประเภทการที่จะต้องเตรียมการและเจรจาต่อรองร่วมกับอีกฝ่ายหนึ่ง อย่างไรก็ตามลูกกรรณอาจยื่นขอเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสัญญาเจรจาต่อรองร่วมกันได้ เมื่อเกิดความทางเสรีธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

2.3.2 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยฉฉฉ

สัญญาเจรจาต่อรองร่วมกัน หรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดขึ้นจากการยื่นขอเรียกร้องและเจรจาต่อรองร่วมกันดังกล่าวแล้ว เกิดจากการที่ลูกกรรณสามารถทำข้อตกลงกันเอง มีบางครั้งลูกกรรณเจรจาต่อรองร่วมกัน แต่ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ ลูกกรรณก็สมัครใจที่จะให้มีการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน (Labour Disputes) นั้น โดยอาจจะให้บุคคลชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน (Arbitrator) หรือตกลงให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (Labour Relations Committee) เป็นบุคคลชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานนั้นก็ได้

ผลของการชกชกนยอถอไคาเป็นสัญญาเจรจาทอรองรวม หรือ
 ขอตกลง เกียวกับสภาทการจางโดยออม เพราะแมจะไมไดเกิดจากความตกลง
 โดยตรงของทั้ง 2 ฝ่ายก็ตาม แต่ทั้ง 2 ฝ่าย สมิกรใจยอมใหบุคคลหรือคณะบุคคล
 ติงถาวววินิจฉัยชกชกให เมื่อมีคำวินิจฉัยชกชกแลว จึงต้องมีสภาหนึ่งค้บ ใระหว่าง
 ตุกรณ กค นายจาง และสมาชิกของสภาทแรงงาน หรือพรรคกตุมจางรวม
 เกียวของกับขอเรียกรอง

ขอเรียกรองเพื่อการเจรจาทอรองรวมระหว่างนายจาง กับลูกจาง
 หรือองคกรของแกละฝ่ายนั้นจะต้องมีขอชกชกจกักคฆาง มิใช่วาทำใคถูกเรอง
 แมจะเป็นเรองที่ไม่เกียวของกับสภาทการจาง หรือปราศจากหลักเกณฑ์แน่นอน
 เช่น ขอเรียกรองที่ฝ่ายนายจางอ้างวา เป็นสิทธิในทางจัดการของฝ่ายบริหารหรือ
 ไม่เกียวกับสภาทการจางนั้น จะกระทำใคหรือไม่เพียงใค รวมทั้งขอเรียกรองตาม
 กฎหมายไทยมีสาระสำคัญในเรองใคฆาง ผู้เขียนจะใคใคเคราะห์ในมทที่ 3 ถอไป

ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย